



Thái Thụy

## Khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Với những tiềm năng, lợi thế của huyện ven biển, những năm qua, Thái Thụy đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tăng tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Mong muốn của huyện là thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để khai phá, phát huy tốt nhất thế mạnh, tiềm năng về du lịch của địa phương.

Một trong những lợi thế nổi trội của Thái Thụy là du lịch biển, du lịch sinh thái với 27km đường bờ biển, hơn 2.500ha rừng ngập mặn, phát triển nghề muối gắn với du lịch tâm linh. Thái Thụy là điểm đến trải nghiệm cho nhiều du khách như tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen (Thái Đô) và rừng ngập mặn xã Thụy Trường. Trong đó, khu du lịch sinh thái Cồn Đen sở hữu bãi biển trải dài, rừng ngập mặn, thảm thực vật tự nhiên đa dạng, phong phú với nhiều sinh vật quý hiếm và nguồn hải sản dồi dào. Rừng ngập mặn Thụy Trường có diện tích trên 1.400ha với hệ sinh thái độc đáo, khu nhà nghỉ dưỡng 3 sao, khu giải trí karaoke, massage, quầy hàng lưu niệm, hồ câu cá, trung tâm thể thao sự kiện, khu vực rừng cấm trại và nghỉ qua đêm tại rừng ngập mặn...

tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen chia sẻ: Đây là lần thứ hai tôi và gia đình đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Sau những ngày làm việc vất vả, khi đến đây tôi cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Ngoài điểm du lịch này, tôi và gia đình còn lựa chọn đi trải nghiệm, khám phá trong khu rừng ngập mặn Thụy Trường, buổi sáng sớm đi chụp ảnh tại biển vô cực xã Thụy Hải..., đây đều là những điểm đến rất lý tưởng.

Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú (đơn vị quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Đen) cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển du lịch bền vững, Công ty đã tập trung xây dựng Cồn Đen thành một điểm du lịch xanh gắn liền với thiên nhiên, thích hợp để nghỉ dưỡng, khám phá. Mọi hạng mục vui chơi nghỉ dưỡng trong quần thể du lịch sinh thái tại Cồn Đen đều được xây dựng dựa trên tiêu chí đó. Hiện nay, khu du lịch có đầy đủ các dịch vụ, tiện ích cho khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như hệ thống nhà hàng ẩm thực, khu nhà nghỉ dưỡng 3 sao, khu giải trí karaoke, massage, quầy hàng lưu niệm, hồ câu cá, trung tâm thể thao sự kiện, khu vực rừng cấm trại và nghỉ qua đêm tại rừng ngập mặn...

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Thái Thụy còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, đặc biệt như gỏi nhệch, nộm sứa, bánh

cuốn tôm (thị trấn Diêm Điền và xã Thụy Xuân), cá nướng (Thái Xuyên), nem chạo Vị Thủy (Dương Hồng Thủy)... Thái Thụy còn là huyện có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Toàn huyện có 477 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 28 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 92 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; hơn 5 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 10 tỷ đồng/năm; đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; tạo việc làm trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cho trên 10.000 lao động. Đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chí khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Thụy Trường là khu du lịch sinh thái của tỉnh.

Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, huyện xác định một số giải pháp cụ thể như: mở rộng liên kết vùng để hình thành các tour, tuyến du lịch kết hợp lịch sử với văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và năm trong hành lang các tour, tuyến du lịch quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh công tác xúc tiến và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch tạo động lực, nguồn lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển du lịch. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để huyện tiếp tục đưa ra các định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

TRẦN TUẤN

# Chăm lo tết cho người lao động

Còn hơn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những ngày này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình đang tích cực chuẩn bị các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động (NLD), giúp NLD đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Công ty TNHH Bông Thái Bình (cụm công nghiệp Phong Phú) hiện có 110 công nhân, sản xuất mặt hàng bông, sợi. Chị Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Năm nay Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của thị trường trong nước, thế giới và ảnh hưởng của dịch Covid-19, song công tác bảo đảm việc làm cũng như chăm lo tết cho đoàn viên, NLD vẫn được Công ty duy trì với mức thưởng tết năm nay cao hơn năm trước. Theo đó, thưởng tết của Công ty sẽ bao gồm 1 tháng lương từ 13 và thưởng thâm niên. Trung bình mỗi NLD sẽ được hưởng từ 10 - 11 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí cho đoàn viên, NLD nghỉ tết theo đúng quy định của Nhà nước; khen thưởng những đoàn viên, NLD hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tổ chức thăm, hỗ trợ tiền cho 2 đoàn viên, NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 10 - 20 triệu đồng, tùy từng hoàn cảnh. Thưởng tết không phải quy định bắt buộc nhưng từ nhiều năm nay đã trở thành một nét văn hóa, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với NLD.

Giáo sư với Công ty TNHH Bông Thái Bình đã được hơn 7 năm, anh Bùi Ngọc Bích, công nhân cơ điện của Công ty chia sẻ: Mặc dù năm nay, tình hình sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm này, công việc của tôi vẫn được duy trì đều đặn với thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng lại có được tiền thưởng tết cao hơn năm trước. Đối với NLD như chúng tôi, thưởng tết không chỉ là nguồn động viên mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu với doanh nghiệp.

Thành phố Thái Bình hiện có 75 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở. Với vai trò, trách nhiệm của mình, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức tết cho đoàn viên, NLD phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Theo đó, các công đoàn cơ sở sẽ chủ động tham gia với người sử dụng lao động giám sát việc trả tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ bảo đảm quyền lợi cho NLD. Tuyên truyền, động viên đoàn viên, NLD trở lại sản xuất ngay sau khi nghỉ tết nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách... để có mức hỗ trợ phù hợp. Đối với đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi hỗ trợ 500.000 đồng/người và quà trị giá 300.000 đồng/người. Đối với đoàn viên, NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và quà trị giá 300.000 đồng/người. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động tham

gia cùng các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, NLD ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương. Tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gần kết" tập trung ở công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động thành phố, tại các doanh nghiệp, nơi có đông đoàn viên, NLD phù hợp tình hình thực tế. Hỗ trợ bằng phương tiện hoặc hỗ trợ về tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, NLD có nhu cầu về quê đón tết, trở lại làm việc bảo đảm an toàn, thuận lợi, chu đáo. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLD không có điều kiện về quê đón tết. Trường hợp có nhiều đoàn viên, NLD không về quê đón tết sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

THU HOÀI



Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố năm bắt tình hình, điều kiện làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Bông Thái Bình.

## Giúp 66 gia đình hội viên do phụ nữ làm chủ thoát nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện Tiên Hải ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp. Thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" gắn với hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Hội LHPN huyện đã vận động các nhà tài trợ trao 1.925 suất quà cho các cháu mầm non trị giá 661 triệu đồng; trao 15 suất quà trị giá 8 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổ chức thăm, tặng 348 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội phụ nữ trong huyện và tỉnh đã nhận đỡ đầu 32 trẻ mồ côi với số tiền gần 100 triệu đồng/năm, đỡ đầu các cháu đến năm 18 tuổi. Hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương cho 6 hội viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã trị giá 300 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đã có 346 gia đình hội viên đạt tiêu chí của cuộc vận động và 96 công trình, phần việc đăng ký và đạt được, đồng thời giúp 66 gia đình hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Để giúp chi em có điều kiện phát triển kinh tế, các cấp hội đã tin cậy chấp với các ngân hàng, tổ chức tài chính vay vốn, đến nay dự nợ 492.876 triệu đồng cho 10.735 hộ vay. Duy trì hoạt động tốt 235 tổ tiết kiệm với 29.937 thành viên tham gia, giúp 593 hội viên số tiền 4.850 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi...



Lãnh đạo Hội LHPN huyện Tiên Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động hội.

Tại hội nghị, 43 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện và Hội LHPN huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của các cấp hội phụ nữ.

MẠNH THẮNG

Trải qua nhiều thăng trầm, nghề dệt chiếu vẫn đang được những người phụ nữ thôn Hải Triều (trước đây là làng Hới), xã Tân Lễ (Hưng Hà) cần mẫn gìn giữ và phát triển. Không phụ công người, nghề dệt chiếu đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho chi em.

Ngồi nghe các bà, các cô thôn Hải Triều vừa dệt chiếu vừa kể chuyện làng nghề xưa mới thấm thía câu nói "Ăn cơm hôm, nằm giường hôm, đắp chiếu Hới". Bà Đặng Thị Nặng cho biết: Tôi không biết nghề dệt chiếu làng Hới có từ bao giờ, chỉ biết đời cha mẹ, ông bà đều làm chiếu rồi truyền lại. Trước đây, gia đình nào trong làng cũng dệt chiếu. Con gái trong làng lớn lên mà không biết dệt chiếu mới là chuyện lạ. Cả làng lúc nào cũng rục rục bởi những sợi còi nhuộm nhiều màu sắc được phơi từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ngày xưa nghề chiếu thủ công truyền đời, nên tay phụ nữ làng Hới không ai không có sẹo dao, sợi còi làm xước, nhưng những đôi bàn tay ấy vẫn khéo léo dệt lên những manh chiếu đẹp, bền. Và những vết chai sạn trên mắt cá chân của người phụ nữ lại là minh chứng rõ nhất về năm tháng hưng thịnh của làng chiếu Hới. Nhiều người dù tuổi đã cao nhưng vẫn nặng lòng với sợi còi, lá chiếu. Hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Dân vẫn đạp

# Cần mẫn giữ nghề

xe đều đặn đến cơ sở dệt chiếu của chị Đỗ Thị Chinh trong làng để làm việc. Bà Dân chia sẻ: Bây giờ, hầu hết phụ nữ trẻ trong làng đi làm việc tại các công ty, chẳng mấy ai mặn mà với nghề dệt chiếu. Vì thế, những người cao tuổi cố gắng giữ gìn để tinh hoa chiếu Hới không bị mai một. Do tuổi đã cao nên chúng tôi chủ yếu làm công đoạn đơn giản như chọn còi, tuốt còi, thu nhập mỗi tháng khoảng 3 - 4 triệu đồng/người. Nghề dệt chiếu không mang lại sự giàu có nhưng đã nuôi sống biết

bao gia đình, là nghề gắn bó với tên làng, tên đất ở đây.

Chính hình ảnh các bà, các mẹ tảo tần đi bộ gánh còi về làng đã thôi thúc chị Đỗ Thị Chinh xây dựng cơ sở dệt chiếu. Chị Chinh cho biết: Từ khi còn bé nhìn bố mẹ dệt chiếu tôi đã bắt đầu học nghề. Năm 1990, tôi bắt đầu "đội nắng, đội mưa" buôn còi, bán chiếu ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Do bền, đẹp nên những lá chiếu của làng Hới đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng. Nhưng tôi luôn trân trọng nghề nào để

giúp những người cao tuổi, chị em trong thôn phát huy tay nghề vốn có của mình. Thế là năm 2008, chị Chinh đánh liều vay mượn tiền để đầu tư mở xưởng với mong muốn níu giữ tinh hoa làng nghề. Sau 8 năm kiên trì với nghề truyền thống của ông cha, từ xưởng thủ công nhỏ với vài người làm, chị đã mở rộng quy mô xưởng lên 1.000m<sup>2</sup>, tạo việc làm thường xuyên cho 55 lao động. Những khung dệt truyền thống dần được thay thế bằng máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại chị Chinh

xuất xưởng khoảng 50.000 sản phẩm/tháng, thu lãi trên 20 triệu đồng. Nhờ nắm bắt được xu hướng thị trường, chị Chinh đã tạo ra nhiều sản phẩm chiếu đa dạng về màu sắc, họa tiết phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Chính sự quyết tâm của người phụ nữ nhỏ bé này đã đưa những lá chiếu ở Tân Lễ có mặt không chỉ trong nước mà còn xuất sang Campuchia, Lào và được đánh giá cao.

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lễ cho biết: Hiện toàn xã có 2.640 hộ làm nghề sản xuất chiếu, chủ yếu tập trung ở thôn Hải Triều, trong đó có trên 3.000 lao động nữ. Ước tính mỗi năm cho thu nhập trên 500 tỷ đồng. Các chi, các mẹ không chỉ sáng tạo làm ra các sản phẩm mới, chất lượng cao mà còn đào tạo, hướng dẫn cho nhiều phụ nữ khác để giữ gìn và phát huy làng nghề. Có thể nói, những phụ nữ nơi đây là linh hồn, là những người "giữ lửa" để nghề sản xuất chiếu truyền thống tồn tại mãi với thời gian. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực duy trì, phát triển nghề truyền thống của địa phương, kết nối với các cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho các chi em trong xã. Chúng tôi mong cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế hỗ trợ các hộ làm nghề mở rộng sản xuất.



Cơ sở sản xuất chiếu của chị Đỗ Thị Chinh tại thôn Hải Triều, xã Tân Lễ (Hưng Hà).

NGUYỄN TRIỆU